



สรุปข่าว สธ.

ประจำวัน
2 มิถุนายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ: กรมประชาสัมพันธ์

-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน แก่รพ.ตรัง สำหรับดูแลผู้ป่วย COVID-19

-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ แก่รพ.ป่าตองเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการผลิตยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงชุดตรวจโรคโควิด-19 ที่บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ และกล่าวว่า แม้จะพบผู้ติดเชื้อน้อยลงทุกวัน แต่การดำเนินการเพื่อควบคุมโรค ยังต้องปฏิบัติต่อไป ล่าสุดมีการพัฒนาชุดตรวจโควิด-19 จากน้ำลาย ได้ผลลัพธ์แม่นยำ จะนำไปใช้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เมื่อประเทศไทยคลายล็อกระยะ 3 โอกาสที่เชื้อจะแพร่กระจายมีมากขึ้น ขอให้ประชาชนเข้มงวดมาตรการป้องกันต่อไป

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.(ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, nationtv)

-นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 3 ด้าน คือ 1.พฤติกรรมประชาชน จากการสำรวจเมื่อ 2-30 เม.ย. พบว่าการสวมหน้ากากอนามัยลดลงจาก 97.2% เหลือเพียง 84% 2.การปฏิบัติของผู้ประกอบการ ต้องดูว่ามีความเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหน และ 3.การควบคุมโรคโควิด-19 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถ้าทำ 3 ส่วนนี้อย่างเข้มข้นประเทศไทยจะควบคุมป้องกันโรคได้ แต่ถ้าประชาชนและผู้ประกอบการ ย่อหย่อนมาตรการ จะมีโอกาสเกิดการแพร่โรคสูงมาก และเพิ่มโอกาสระบาดรอบที่ 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์(มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, newtv.)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยสามารถควบคุมโรคได้แต่ยังไม่สามารถกำจัดโรคได้ ไทยยังอยู่ระยะ 1 กลุ่มเสี่ยงยังต้องระวัง ไม่จำเป็นอย่าออกนอกบ้าน หากทุกคนช่วยกันดูแล พยายามป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเต็มที่ก็จะมิผู้ป่วยในระดับต่ำ แต่ถ้าทุกคนเริ่มย่อหย่อน ไม่ระมัดระวังตนเอง โอกาสที่มีการระบาดต่อเนื่อง หรือระบาดระดับวิกฤติสูงมาก ส่วนการใส่ Face Shied โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่สามารถป้องกันตัวเองและผู้คนรอบข้างได้ ขณะนี้กำลังเริ่มผ่อนคลายเป็นระยะ 3 จึงต้องเข้มมาตรการด้านสาธารณสุข มาตรการส่วนบุคคล และมาตรการรณรงค์มากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์มติชน

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจติดตามสถานประกอบการสปาที่ Let's Relax สาขาสุขุมวิท 39 ซึ่งให้บริการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยวิธีการบำบัดด้วยน้ำและการนวดร่างกายเป็นหลัก หลังมีการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 3

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และ น.ส.รฐาปณีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เปิดตัวมาตรฐานหลักเกณฑ์ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย กิจกรรมและกิจกรรมที่ขอรับมาตรฐาน SHA แบ่งเป็น 10 ประเภท ดังนี้ 1.ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2.โรงแรม/ที่พักและสถานที่จัดประชุม 3.นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 4.ยานพาหนะ 5.บริษัทนำเที่ยว 6.สุขภาพและความงาม 7.ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8.กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9.การจัดกิจกรรม การจัดประชุม (MICE) โรงแรม รีสอร์ท และ 10.ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวหรือผู้รับบริการมีส่วนร่วมตรวจสอบสถานประกอบการ หรือกิจการที่ได้รับการอนุญาตให้เปิดบริการแล้ว ผ่านระบบออนไลน์ที่ ททท.จัดทำขึ้น และได้มอบตราสัญลักษณ์ SHA แก่ผู้แทนศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี ไอคอนสยาม และศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ให้คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม เปิดบริการได้ตามปกติ ในวันที่ 1 มิ.ย. ผู้เข้ารับบริการจะต้องประเมินก่อนว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและไม่มีความเสี่ยง ต้องปฏิบัติตามมาตรการของสถานที่นั้น ส่วนการเสริมความงามบริเวณใบหน้า เช่น ฉีดโบท็อกซ์ ฟิเลอร์ สามารถทำได้ คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม จะต้องประเมินตนเอง และดำเนินการตามมาตรการหลักของภาครัฐ สิ่งสำคัญคือ ทุกร้านต้องลงทะเบียนและประเมินร้านที่เว็บไซต์ของกรมฯ ถึงจะเปิดทำการได้ ส่วนผู้ให้บริการนวดมีประมาณ 150,000 คน จะคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนปฏิบัติงาน เมื่อผ่านกระบวนการทั้งหมดจะได้ใบรับรองจาก กรมฯ นำไปติดที่หน้าร้าน พร้อมทั้งลงทะเบียนไทยชนะ ให้ผู้รับบริการสแกนคิวอาร์โค้ด

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-รองนพ.สสจ.กระบี่ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมเตรียมรับสายการบินที่เริ่มเปิดวันนี้เป็นวันแรก โดยมี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และคณะให้การต้อนรับ

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, siamsport, innnews, newtv, mthai, bbc, anews, js100, 77kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, thematter, thestandard, workpointnews, thebangkokinsight, reuters, thaiquote, prachachat, sanook) ทีวีทุกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า วันนี้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,082 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 57 ราย หายป่วยกลับบ้านได้เพิ่ม 2 ราย รวมหายป่วยสะสม 2,965 ราย และรักษาตัวอยู่ในรพ. 60 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นหญิง อายุ 43 ปี เดินทางกลับจากประเทศรัสเซีย ถึงวันที่ 20 พ.ค. เข้า State Quarantine ตรวจครั้งที่ 1 วันที่ 24 พ.ค. ไม่พบเชื้อ ตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 31 พ.ค. พบเชื้อ เข้ารักษาใน ร.จ.ชลบุรี ไม่มีอาการ 7 วันที่ผ่านมาพบเฉพาะผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ไม่พบการติดเชื้อในประเทศไทย แต่ต้องรอดูการผ่อนปรนระยะที่ 2 เนื่องจากเป็นการผ่อนคลายกิจกรรม/กิจการที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงเสี่ยงสูง และยังคงต้องปฏิบัติตาม 5 มาตรการหลัก เช่น สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ส่วนวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ถ้าผ่านระยะ 3 ไปได้ด้วยดี อาจหยุดชดเชยในเดือนก.ค. สำหรับการนำคนไทยกลับจากต่างประเทศ วันที่ 1 มิ.ย. กลับจากรัสเซีย 50 คน มาเลเซีย 93 คน และสหรัฐฯ 212 คน วันที่ 2 มิ.ย. มาจากสหรัฐอเมริกา 290 คน ญี่ปุ่น 110 คน และเกาหลีใต้ 50 คน วันที่ 3 มิ.ย. จะมาจากเนเธอร์แลนด์ มาดากัสการ์ และอินเดีย วันที่ 4 มิ.ย. มาจากสหรัฐฯ และอินเดีย วันที่ 5 มิ.ย. มาจากอินเดีย เอธิโอเปีย เกาหลีใต้ และปากีสถาน วันที่ 6 มิ.ย. มาจากเยอรมนี และออสเตรเลีย วันที่ 7 มิ.ย. จากอิสราเอล ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ และวันที่ 8 มิ.ย. จากสหรัฐฯ (ผ่านเกาหลีใต้) และโอมาน ซึ่งในวันที่ 3-8 มิ.ย. จะเพิ่มโควตาคนกลับประเทศไทยจาก 300-400 คน เป็น 500 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 1 มิ.ย. มีกลุ่มคนไทยเดินทางกลับจากประเทศรัสเซีย 50 คน พบมีไข้ 2 คน และคนไทยกลับจากมาเลเซีย 92 คน พบมีไข้ 3 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ไทยรัฐ

-นพ.พลวรรณ์ วิศวกรลชิต ผู้ตรวจราชการ ก.ดิจิทัลฯ กล่าวถึงการใช้แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันไทยชนะ ว่า ขณะนี้มีจำนวนผู้ใช้งานแล้วกว่า 18.5 ล้านคน ร้านค้าลงทะเบียนแล้ว 133,694 ร้าน แอปพลิเคชันไทยชนะมีผู้ดาวน์โหลดและลงทะเบียนยืนยันแล้ว 120,076 คน ส่วนการประเมิน 5 ข้อที่มีผู้ให้ความร่วมมือกว่า 20 ล้านครั้ง บ่งบอกว่าคนไทยเข้าใจมาตรการ 5 ข้อเป็นอย่างดี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, newtv, thebangkokinsight)

-โฆษก ก.กลาโหม สรุปคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศที่เข้าอยู่ในมาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ ตั้งแต่ 4 ก.พ. ถึงปัจจุบัน รวม 14,728 คน ตรวจพบผู้ติดเชื้อและส่งเข้ารับการรักษา 69 คน ครบกำหนดส่งกลับภูมิลำเนาแล้ว 8,638 คน และยังคงอยู่ในสถานกักตัวควบคุมโรค 29 แห่ง รวม 6,090 คน ปัจจุบันรับคนไทยกลับจากต่างประเทศเฉลี่ย 400 คน และส่งตัวผู้ครบกำหนดกักตัวควบคุมโรคกลับภูมิลำเนาเกือบ 400 คนทุกวัน กท.สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันเพิ่มขีดความสามารถคัดกรองและกักตัวควบคุมโรคให้รับคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศจากวันละ 400 คน เป็น 500 คน เริ่มปฏิบัติได้ภายใน 5 มิ.ย.นี้ เพื่อรับคนไทยกลับประเทศได้เร็วขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, มติชน

-ผู้ว่าฯ กทม. ประชุมคณะผู้บริหารกทม. เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด กทม. แบบผสมผสาน 4 รูปแบบ คือ การสลับชั้นมาเรียนแบบสลับวันเรียน การสลับชั้นมาเรียนแบบสลับวันคู่ วันคี่ การสลับช่วงเวลาเรียนทุกวัน และการสลับกลุ่มนักเรียนแบบแบ่งนักเรียนในห้องเป็น 2 กลุ่ม โดยแต่ละรูปแบบจะมีความเหมาะสมกับขนาดโรงเรียน และพื้นที่ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ได้เตรียมเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษด้วย

-ผู้ว่าฯ กทม. ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) โดยให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 16 สถานที่ และผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-ก.มหาดไทย สั่งทุกจังหวัดเดินทางระยะ 3 เข้มมาตรการสาธารณสุขสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการดำเนินชีวิตรูปแบบปกติใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ nationweekend

-สมช.เห็นชอบต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินจังหวัดชายแดนใต้อีก 3 เดือน ตั้งแต่ 20 มิ.ย.-19 ก.ย. 2563 โดยยกเว้น อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี, อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.สุไหงโก-ลก อ.สุคริโน, อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบของกรมต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ผวจ.นราธิวาส ออกคำสั่งแจ้งว่า ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2563 ประชาชนไม่จำเป็นต้องขอรับหนังสือรับรองการเดินทางข้ามเขตจังหวัดจากนายอำเภอหรือผู้รักษาราชการแทนฯ แต่ผู้เดินทางกลับจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงให้รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ จนท.สาธารณสุขในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ และผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ให้มารายงานตัว ณ สวนสาธารณสุขเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ตั้งอยู่ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง

ประเด็นข่าว

นราธิวาส หากไม่ไปรายงานตัวถือว่ามีความผิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, innnews)

-จ.ปัตตานี ร่วมกับ จุฬาฯ นำร่องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนเปิดเมือง เป็น "ปัตตานี โมเดล" ต้นแบบป้องกัน COVID-19 ระลอกใหม่ โดยใช้นวัตกรรมชุดตรวจแบบว่องไว Baiya Rapid Covid-19 IgM/IgG Test Kit ผลงานของคณะเภสัชศาสตร์และบริษัทสตาร์ทอัพจุฬาฯ คือ ไบยาไฟโตฟาร์ม นำร่องตรวจภูมิคุ้มกันให้ชาวปัตตานีเป้าหมาย 10,000 ราย เพื่อเก็บข้อมูลจัดทำบิกดาต้าระดับชุมชน นำมาใช้วางแผนวางแนวทางสร้างนวัตกรรมเชิงป้องกันให้คนไทยตรวจทั่วประเทศ เพื่อให้ทราบสถานะการติดเชื้อโควิด-19 รองรับการรักษาระลอกต่อไป และเป็นข้อมูลในระยะยาวให้รัฐใช้วางแผนทางการบริหารจัดการ ผลการศึกษาที่ได้จากปัตตานี โมเดล ทำให้ทราบว่าสามารถใช้ Rapid Test ควบคู่ไปกับ RT-PCR ได้ โดยเฉพาะการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ Rapid Test ยังช่วยลดระยะเวลาที่กักตัวใน Local Quarantine จาก 14 วัน ให้สามารถกลับไปกักตัวที่บ้านได้เร็วขึ้น ช่วยลดภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ใน Local Quarantine

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.การบริหารงบประมาณ 45,000 ล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์(มติชน, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, innnews, nationweekend, workpointnews, thebangkokinsight, newtv)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงการบริหารงบประมาณ 45,000 ล้านบาท ว่า สธ.ได้หารือกับทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรที่ทำงานด้านสาธารณสุขและการแพทย์ เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด และจะมีกระบวนการตรวจสอบการใช้งบประมาณทุกรายการ โดย 2 โครงการแรก คือ 1.เพิ่มค่าตอบแทนการทำงาน อสม. 500 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่มี.ค. 2563 ถึง ก.ย. 2564 2.เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของรพ.สต. ด้วยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ สำหรับให้บริการประชาชน ซึ่งจะให้ สสจ. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และอสม. ร่วมกันพิจารณาความต้องการไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทต่อแห่ง สำหรับการใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ ยาและวัคซีน คณะกรรมการพิจารณากลับกรองของสธ. กำลังดำเนินการ โดยการใช้งบประมาณนี้จะต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิด New Normal ของการใช้บริการสถานพยาบาลของประชาชนด้วย ต้องมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา ซึ่งจะมีการประสานงานกับก.ดิจิทัลฯ ทั้งนี้ สธ. จะรายงานการพิจารณางบประมาณ การใช้จ่าย พร้อมทั้งความคืบหน้าการทำงาน และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับให้ทราบเป็นระยะ โดยจะให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ร่วมตรวจสอบและประเมินผลการทำงานอีกทางหนึ่ง

2.การพัฒนาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ) เว็บไซต์(มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, thaiPBS, nationtv., thestandard, one31, newtv.)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนของบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ค้นคว้าวิจัยการพัฒนาวัคซีนโรคโควิด-19 ซึ่งขณะนี้เป็นการทดลองวัคซีนตัวเลือกในสัตว์ หากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับรองผลในสัปดาห์หน้า จะเริ่มทดลองเฟส 2 ในเดือนก.ค. ทั้งนี้ ถ้าผลิตได้จริง สธ.ยินดีสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยการพัฒนาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฬา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ บริษัท สตาร์ทอัพ จุฬาฯ ชื่อ ไบยาไฟโตฟาร์ม พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากพืชไบยาสูบชนิดพิเศษ ขณะนี้กำลังผลิตไบยาสำหรับทำวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ฉีดทดสอบในหนูได้ผลเป็นที่น่าพอใจ หากสำเร็จจะทดลองฉีดในลิงต่อไป

3.ผู้เสียชีวิตรายที่ 58

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(ไทยรัฐ, สยามรัฐ, thaiPBS)

-ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินนราธิวาส แจ้งว่า ชาย อายุ 80 ปี ภูมิลำเนา ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส ซึ่งเดินทางกลับจากไปร่วมชุมนุมเผยแพร่ศาสนาที่มีสียึดถือรีปือตาลีง กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และเป็นผู้ป่วยรายที่ 36 มีอาการปอดบวมขั้นปานกลาง รักษาที่รพ.สุโหงโกลก และส่งต่อรพ.นราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสียชีวิตแล้ว ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ของ จ.นราธิวาส รวม 2 ราย และเป็นรายที่ 58 ของประเทศ

4.การเปิดสถานบันเทิงในระยะที่ 4

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์(เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, thebangkokinsight)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยัน การเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ ต้องทำหลังการเปิดโรงเรียนแล้ว เพราะถ้ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากการเปิดสถานบันเทิงจะทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดได้ โดยโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนน้อย ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง สามารถทดลองเปิดเรียนได้ก่อน 1 ก.ค. แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการควบคุมโรค ที่น่ากังวลคือระดับอุดมศึกษา เพราะเป็นวัยรุ่นที่มีความเป็นตัวเองสูง มีการทำกิจกรรมรวมกลุ่มลักษณะต่างๆ รวมถึงการสังสรรค์ ทั้งในมหาวิทยาลัย หอพัก

5.ญี่ปุ่นอนุญาตให้คนไทยเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, มติชน, ไทยรัฐ

-โฆษก ศบค. กล่าวถึงกรณีที่ญี่ปุ่นจะอนุญาตให้นักเดินทางจากไทย เวียดนาม ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เข้าประเทศญี่ปุ่นได้เดือน มิ.ย.นี้ ขอย้ำว่า หากเดินทางไปญี่ปุ่น เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยยังต้องอยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(เดลินิวส์, ผู้จัดการ, thebangkokinsight)

ประเด็นข่าว

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีประเทศญี่ปุ่นอนุญาตให้ไทยเข้าประเทศได้ช่วงเดือนมิ.ย. ว่า มีความเสี่ยง และเมื่อกลับมาแล้วต้องกักตัวในสถานที่ของรัฐ 14 วัน ดังนั้น ยังไม่ควรไปท่องเที่ยวในช่วงเวลานี้ และหากไม่จำเป็นควรท่องเที่ยวในประเทศไทย

6. ขบวนการหักหัวคิวโรงแรม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือทวงถามนายภาฯ กรณีกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน จ.ชลบุรี เปิดเผยว่ามีกลุ่มบุคคลเรียกรับค่าหัวคิวจากโรงแรมขนาดใหญ่เพื่อให้พิจารณาคัดเลือกเป็นสถานที่กักตัวคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เนื่องจากผ่านไปกว่า 10 วันยังไม่มีการชี้แจงเกี่ยวกับผู้กระทำผิดและเครือข่าย

7. กระจายข่าวด้านโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ

-ม.มหิตล ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) แลกข่าว "การต่อยอดผลกระจายข่าวด้านโควิด-19" โดย รศ.นพ. ธานี สุภัทรพันธุ์ วิชาการแทนรองอธิการบดี ม.มหิตล กล่าวว่า จากการตรวจคัดกรองสารสกัดจากธรรมชาติและสมุนไพรไทยในคลังกว่า 120 ตัวอย่าง พบว่า สารสกัดจากกระจายข่าวและชิงมีความโดดเด่นจากสาร 6 ชนิดที่มีศักยภาพในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของ SARS-CoV-2 ได้ 100% ในปริมาณความเข้มข้นของยาระดับน้อย ๆ และไม่เป็นพิษต่อเซลล์ ซึ่งผลดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบเทียบเคียงกับผลการยับยั้งของ FDA approved drugs ได้แก่ ยา Niclosamide และยา Hydroxychloroquine แล้ว ทีมวิจัยมีแผนตรวจวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงกลไกระดับเซลล์ต่อไป พร้อมจะขยายผลการศึกษาประสิทธิภาพของกระจายข่าวต่อให้สามารถเข้าสู่กระบวนการทดสอบทางคลินิกได้ โดยระยะแรกจะทำในรพ.รามธิบดี

ด้าน ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิตล กล่าวว่า สารสกัดจากกระจายข่าวยับยั้งการติดเชื้อของไวรัสได้ 20-30 เท่า โดยพบว่ามีสารสำคัญอย่างน้อย 2 ตัว มีฤทธิ์ทั้งการยับยั้งและป้องกันโควิด-19 ซึ่งภายใน 2-3 เดือนจะทดสอบในสัตว์ทดลอง และปรับโดสเพื่อทดสอบในคน คาดว่าใช้เวลา 6-7 เดือนจะเห็นผลและสามารถผลิตเป็นยาได้

8. เจลแอลกอฮอล์ปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ข่าวสด, บ้านเมือง, แนวหน้า, innnews, newtv

-ปคบ. ร่วมกับ อย. ตรวจค้นและยึดเจลแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอล์ได้จำนวนมาก จะแถลงข่าวการจับกุมวันที่ 2 มิ.ย. เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ทั้งนี้ อย.เคยเตือนไม่ให้ใช้แอลกอฮอล์ปลอมที่มีเมทิลแอลกอฮอล์ผสมอยู่เด็ดขาด เนื่องจากมีความเสี่ยงร้ายแรงถึงขั้นตาบอด

สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก จัดเวทีเสวนาออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์เรียนออนไลน์ในกลุ่มเด็กเล็ก พร้อมหาทางออกของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในยุค New Normal โดยมีการสำรวจพบว่าเด็กในหลายครอบครัวใช้เวลาหน้าจอเพิ่มขึ้นถึง 7 ชั่วโมงต่อวัน กลุ่มผู้ปกครองเกิดความเชื่อว่าการปล่อยให้เด็กนั่งหน้าจอดีกว่าการให้เด็กออกไปเสี่ยงรับเชื้อโควิด-19 ด้าน นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า การศึกษาของเด็กในยุคโควิด-19 ต้องปรับตัวเข้าสู่ New Normal เช่นเดียวกัน พร้อมแนะนำวิธีการจัดการเวลาเรียนรู้ให้เด็กอย่างสมดุลด้วยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ 3 รูปแบบผสมผสาน ได้แก่ 1.การเล่นแบบอิสระ เปิดโอกาสให้เด็กคิดเองว่าอยากทำอะไร เล่นอะไร การเคลื่อนไหวทางกายอย่างอิสระ การทำงานศิลปะแบบต่างๆ ฯลฯ 2.ฝึกทักษะชีวิตผ่านกิจวัตรประจำวันร่วมกับพ่อแม่ เช่น การทำงานบ้าน ฯลฯ และ 3.กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทางอ้อม เช่น การอ่านหนังสือ การเขียนไดอารี่ ฯลฯ จะช่วยให้เด็กบริหารเวลาได้ ไม่อยู่กับหน้าจอตลอดทั้งวัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สนุก

-พนักงานสอบสวน สภ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ รับแจ้ง นายเอริช โทมัส อายุ 50 ปี สัญชาติเยอรมัน เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1-2 วัน ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจควบคุมโรคตรวจสอบและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ก่อนให้ทีมอาสาหน่วยกู้ภัยสว่าง จุดอำเภอนองบัวแดง เข้าทำการเคลื่อนย้ายศพไปเก็บไว้ที่รพ.หนองบัวแดง และส่งไปตรวจชันสูตรที่รพ.ชัยภูมิ จากการตรวจสอบ นายเอริชมีประวัติเป็นโรคความดัน เบาหวานและหัวใจ

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, tnthailand, mcot, sanook, xinhua, thai, เนชั่นทีวี, ฐานเศรษฐกิจ, JS100, สปริงนิวส์, กรมประชาสัมพันธ์)

-WHO สร้างช่องทางความร่วมมือ COVID-19 Technology Access Pool หรือ C-TAP เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมงานวิจัยและข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโควิด 19 ทั้งการวิจัยวัคซีนและยารักษาโรค ตลอดจนข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน โดยมียุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 35 ประเทศเข้าร่วม

-อาเซียน เตรียมจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษ และรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน + 3 สมัยพิเศษ ว่าด้วยโควิด-19 ผ่านระบบทางไกล 4 มิ.ย.นี้ หาแนวทางรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤติโควิด-19

-เบลเยียม เจ้าชายโจอาคิม อาร์ช ดยุกแห่งออสเตรีย-เอสเต ประชวรด้วยโรคโควิด-19 หลังทรงร่วมงานปาร์ตี้ที่จัดขึ้นที่ประเทศสเปน

-อาร์มาเนีย นายกรัฐมนตรีอาร์มาเนียประกาศผ่านทางเฟซบุ๊กว่าตนเองและครอบครัวติดเชื้อโควิด 19

ประเด็นข่าว

- บราซิล** ยืนยันผู้ติดเชื้อใหม่ 16,409 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 514,849 ราย เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ ผู้เสียชีวิต 29,314 ราย เป็นอันดับ 4 ของโลก
- สหรัฐฯ** ส่งยาไฮดร็อกซีคลอโรควิน 2 ล้านโดส ให้บราซิลใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 แม้ WHO จะเตือนถึงผลข้างเคียงที่รุนแรง ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขทั่วสหรัฐฯ แสดงความกังวลว่าการประท้วงในเมืองใหญ่ต่างๆ จากกรณีการเสียชีวิตของ "จอร์จฟลอยด์" อาจทำให้ความเสี่ยงในการระบาดของโรค COVID-19 รอบสองเพิ่มขึ้น เนื่องจากการรวมตัวของผู้ประท้วงหลายพันคน
- อิตาลี** แพทย์เชื่อว่าไวรัสอ่อนแอลงแล้วและโรคโควิด-19 ไม่ได้ร้ายแรงเหมือนเดิม ขณะที่สถานการณ์ในประเทศเริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงเตือนประชาชนว่าอย่าประมาทเด็ดขาด
- ชิลี** มีรายงานผู้เสียชีวิตกว่าพันราย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้เป็นหนึ่งในชาติละตินอเมริกาที่มีการระบาดรุนแรง
- ฮ่องกง** พบติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย ไม่มีประวัติเดินทางไปยังต่างประเทศ
- แอฟริกาใต้** ผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 30,967 ราย หลังมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,727 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตรวม 643 ราย
- อินเดีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,392 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 230 ราย โดยผู้ติดเชื้อที่พบใหม่สูงสุดในรอบ 1 วัน ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในอินเดียจะถึงจุดสูงสุดในช่วงมี.ย. หรือ ก.ค. นี้ รัฐบาลออกคำสั่ง "ห้ามสูบบุหรี่-กัมน้ำลาย"
- ญี่ปุ่น** ยังไม่มีแผนประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและจังหวัดฟูกูโอกะอีกครั้ง แม้ผู้ป่วยไวรัสโควิด 19 เพิ่มขึ้น
- เกาหลีใต้** มีผู้ป่วยอย่างน้อย 18 คนที่เชื่อมโยงกับบาทหลวงวัย 57 ปีจากโบสถ์คริสต์นิกายโปแตสแตนต์ ซึ่งเดินทางไปเยี่ยมโบสถ์ต่างๆ 10 แห่งในขณะที่ตัวเองป่วยเป็นโรคโควิด-19 ส่งผลให้บาทหลวงอีก 11 คนติดเชื้อ นอกจากนี้ พบว่าร้อยละ 6-7 ของผู้ติดเชื้อใหม่รายใหม่ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา เป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถระบุได้ว่ารับเชื้อมาจากแหล่งใด
- สิงคโปร์** กำลังเจรจากับเกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และมาเลเซีย เตรียมตั้งเส้นทางปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยวท่ามกลางโควิด-19 ขณะที่จีนเป็นชาติแรกที่ทำกรีนเลนกับสิงคโปร์
- อินโดนีเซีย** ประกาศให้พื้นที่ต่างๆ ประมาณ 102 ภูมิภาคและเขตเทศบาลเมือง ที่เป็นเขตไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สามารถเริ่มต้นมาตรการต่างๆ ตามวิถีใหม่ได้ แต่ขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด
- บังกลาเทศ** พบผู้ป่วย 2,545 รายในวันเดียว ผู้เสียชีวิตอีก 40 ราย
- ฟิลิปปินส์** ผ่อนคลายล็อกดาวน์มะนิลาวันนี้ แม้ผู้ติดเชื้อโควิดจะสูงถึง 18,638 ราย
- จีน** ส่งเวชภัณฑ์ช่วยพิชิตโควิด-19
- รัสเซีย** อนุมัติให้ไชยาอะวิฟาเวียร์ รักษาโรคโควิด 19 ซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาใช้หวัดได้เช่นเดียวกับยาอวีแกนของญี่ปุ่น
- สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 6,281,132 ล้านราย ผู้เสียชีวิต 374,182 ราย รักษาหายแล้ว 2,853,643 ราย สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 1,837,170 ราย ตามด้วยบราซิล 514,992 ราย รัสเซีย 405,843 ราย สเปน 286,509 ราย อังกฤษ 274,762 ราย อิตาลี 232,997 ราย อินเดีย 190,791 ราย ฝรั่งเศส 188,882 ราย เยอรมนี 183,494 ราย เปรู 164,476 ราย ตุรกี 163,942 ราย และ อิหร่าน 151,466 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตทั่วโลก สหรัฐฯมากที่สุด 106,195 ราย ตามด้วยอังกฤษ 38,489 ราย อิตาลี 33,415 ราย บราซิล 29,341 ราย ฝรั่งเศส 28,802 ราย และ สเปน 27,127 ราย

ย้ายผอ.รพ.ขอนแก่น

สื่อที่นำเสนอ : เนชั่นทีวี, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-เว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. ลงหนังสือเวียน ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2563 เป็นคำสั่งให้ นพ.ชาญชัย จันทรรวงชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ไปปฏิบัติราชการ กองบริหารการสาธารณสุข และให้ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ผอ.รพ.พระปกเกล้า รักษาการในตำแหน่งผอ.รพ.ขอนแก่น

ด้านนพ.ชาญชัย ให้สัมภาษณ์ว่า ยังไม่เห็นคำสั่งอย่างเป็นทางการและพร้อมปฏิบัติตาม แต่อาจจะกระทบกับขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางแพทย์ รพ.ขอนแก่น ดังนั้น อยากให้ผู้มีจิตศรัทธาเชื่อมั่นในความโปร่งใสของรพ.ขอนแก่น ขอชี้แจงอีกครั้งว่า กรณีที่กล่าวหาว่ารพ.ขอนแก่นรับเงิน 5% จากบริษัทในช่วงเดือน มี.ค.- ต.ค. 2561 ไม่เป็นความจริง เป็นเงินบริจาคซึ่งบัญชีนี้เปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ในเรื่องการตรวจสอบได้ยื่นเรื่องขอให้เปลี่ยนตัวคกก.ตรวจสอบวินัยร้ายแรงแล้ว และขอเอกสารที่สืบข้อเท็จจริงของตน ทั้งนี้เห็นว่าการตรวจสอบของคณะกรรมการ ควรให้ตัวแทนบริษัทมาเป็นให้ปากคำด้วย

สำหรับหนังสือคำสั่งย้าย ลงนามโดยปลัด สธ. มีเนื้อหาระบุว่า มีผู้ร้องเรียนกล่าวหา นพ.ชาญชัย จันทรรวงชัยกุล ผอ.ขอนแก่น มีพฤติกรรมฉ้อราษฎร์บังหลวง ประกอบกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น พบว่ามีมูลที่ควรกล่าวหา และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เห็นว่ามีพฤติกรรมข่มขู่ ทุจริตให้เกิดพยานหลักฐานที่เป็นเท็จ จึงเห็นควรให้ย้ายออกจากรพ.ขอนแก่น เพื่อให้การดำเนินการสอบสวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานราชการที่ต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จึงให้ข้าราชการ 1 ราย ไปปฏิบัติราชการทางส่วนราชการอื่น โดยให้เบิกจ่ายเงินเดือนทางสังกัดเดิม จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงต่อไปดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย

ประเด็นข่าว

สารเคมีทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ transport

-นายมนัส พุทธรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การตรวจสอบปริมาณสารตกค้างในพืชผักของประเทศไทยหลายครั้ง ไม่พบการปนเปื้อนของสารพาราควอตเกินมาตรฐาน ส่วนใหญ่พบสารตกค้างในกลุ่มยาฆ่าแมลง แต่กลับถูกนำมาเป็นข้ออ้างในการแบนพาราควอต ซึ่งสร้างปัญหาให้ผู้นำเข้าวัตถุดิบถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง ข้าวสาลี เช่นเดียวกับสารไกลโฟเซต ที่สั่งให้เลิกแบนมาเป็นจำกัดการใช้ ทำให้อาจมีการปรับค่าสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) เพื่อให้สามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากต่างประเทศที่มีสารพิษตกค้างเกินกำหนดเดิมมาจำหน่ายในประเทศไทยได้ เป็นการปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน

เครื่องวัดความดันโลหิต

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, แนวหน้า

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทำโครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ โครงการ "ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการตรวจคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่ายจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วประเทศ พร้อมแนะนำให้ประชาชนนำเครื่องวัดความดันโลหิตตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ขงตั้งกระทรวงการแพทย์แผนไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีต รมช.แรงงาน และผู้ก่อตั้งว่าที่พรรคเสมอภาค เปิดเผยว่า พรรคฯ ได้กำหนดนโยบายนำสมุนไพรไทยมาเป็นจุดแข็งของประเทศ เพื่อผลิตยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเวชสำอาง ฯลฯ โดยแยกกรมการแพทย์แผนไทยฯ ออกจาก สธ. จัดตั้งเป็น กระทรวงการแพทย์แผนไทย ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จากสภาแพทย์แผนไทยแห่งชาติ, สภาครูแพทย์แผนไทย, สภาแพทย์แผนไทยประยุกต์, ชมรมแพทย์พื้นบ้าน และสมาคมผู้ประกอบการแพทย์แผนไทย มั่นใจว่าแนวคิดจัดตั้งกระทรวงการแพทย์แผนไทยมีความเป็นไปได้ และจะเป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับหมู่บ้าน ตำบลทั่วประเทศ

รณรงค์งดสูบบุหรี่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ จิระพงค์ เต็มเปี่ยม

-กล่าวว่า วันที่ 31 พ.ค. ของทุกปี เป็นวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้สังคมตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่และการป้องกันเยาวชนจากบุหรี่ จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ปี 2560 พบว่า มีเยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ปี กว่า 4.5 แสนคน ที่สูบบุหรี่ และมีร้านค้าเพียง 3% ที่ขอตรวจบัตรประชาชนของผู้ซื้อ สำหรับอันตรายของบุหรี่ซิการ์แรต คือ การเผาไหม้ไม่ใช้นิโคติน เพราะการเผาไหม้ก่อให้เกิดสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งผู้สูบและสังคมรอบข้าง อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีผู้ใหญ่ที่เลือกจะสูบบุหรี่ต่อไปอีกราว 10.7 ล้านคน รัฐบาลควรควบคุมผลิตภัณฑ์ไร้ควันที่มีนิโคตินอย่างเหมาะสม แทนที่จะห้ามการขายหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นทางเลือก อยากรู้เห็นกฎระเบียบที่เหมาะสมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างสมดุลในการป้องกันเยาวชน

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน 360 องศา

-กล่าวว่า เครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้า “ลาซาดควันยาสูบ” สรุปผลแคมเปญ #บอกหนูหน่อย ว่า ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่เห็นด้วยกับการแบนบุหรี่ไฟฟ้า แนะนำควบคุมให้ถูกกฎหมาย การแบนเป็นการสวนกลไกตลาด ยิ่งทำให้บุหรี่ไฟฟ้าลงไปได้ดินและก่อให้เกิดการคอร์รัปชั่น เสนอตั้ง กกก.หรือหน่วยงานอิสระที่เป็นกลางศึกษานโยบายและผลวิจัยบุหรี่ไฟฟ้าบนฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

โรคไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ไทยรัฐ

-จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1,164 ราย เตือน 10 อำเภอแพร่ระบาดหนัก เผยผู้เสียชีวิต 2 รายเป็นนักเรียนมีโรคประจำตัวและมีความเสี่ยงสูง ผู้ว่าฯ นครราชสีมา จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกวันศุกร์

-จ.พังงา พบไข้เลือดออกกระบาดหนัก สสจ.พังงา แนะนำ อสม.บ้านบางมรวน หมู่ 5 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า ระดมกำลังลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ เช็กอัปเดตใจ

-กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำสมุนไพรพื้นบ้านช่วยไล่ยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น นำต้นตะไคร้หอมสดมาขยี้หรือทุบให้มีกลิ่น วางไว้บริเวณมุมอับหรือจุดที่ต้องการไล่ยุง, หั่นผิวมะกรูดนำไปวางตามมุมอับหรือบริเวณที่มียุง, ขยี้ใบกะเพรา โหระพา จนได้กลิ่นนำไปวางตามมุมอับหรือบริเวณที่มียุง, ยูคาลิปตัส นำใบสดขยี้จนได้กลิ่นนำม้นหอมระเหยนำไปวางตามมุมอับหรือบริเวณที่มียุง, สะระแหน่ นำใบมาบดขยี้ให้กลิ่นของน้ำมันหอมระเหย นำไปวางไว้ในบริเวณที่ยุงชุมหรือบริเวณด้านหน้าพัดลม, เปลือกส้ม เปลือกส้มโอ และเปลือกมะนาว นำมาบีบให้น้ำมันหอมระเหยกระจายออกมา เป็นต้น

พบทรายอะเบทปนเปื้อนในพริกป่น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์

-เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ ชี้แจงกรณีลูกค้ากินก๋วยเตี๋ยวแล้วเกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรง ต้องเข้ารักษาตัวที่รพ. โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบพบทรายอะเบทอยู่ในพริกป่น ด้านเจ้าของร้านคิดว่ามีคนก่อกวน

ประเด็นข่าว

ผลตรวจสอบไข้ไก่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Noonay Noonier โปสต์ภาพไข้ไก่ที่มีลักษณะคล้ายพยาธิ ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริมคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบตัวอย่างไข่ที่มีเส้นคล้ายพยาธิด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่าไม่ใช่พยาธิ แต่เกิดจากเนื้อเยื่อหุ้มไข่สะสมแบคทีเรีย

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

